



กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา กรมสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม

ข้อมูลสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อการข่มขืนและกีดกันด้านแรงงาน

รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะยุติปัญหาที่ร้ายแรงปัญหาหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาการข่มขืนและกีดกันด้านแรงงาน เราแนะนำให้เสนอเอกสารฉบับนี้เพื่อต้องการให้คุณทราบว่า ทุกคนในสหรัฐอเมริกามีสิทธิและได้รับคุ้มครองทางกฎหมาย อีสรภาพคือสิทธิที่สำคัญที่สุดสิทธิหนึ่ง จะไม่มีผู้ใดในประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะบีบบังคับให้ผู้อื่นทำงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีอำนาจมากเท่าไรในสหรัฐหรือในประเทศอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะ :

บังคับเปลี่ยนใจให้คุณทำงาน

เก็บทวงหนี้สินโดยใช้การข่มขู่ หรือ บังคับให้คุณทำงานเพื่อชดเชยหนี้สิน

บังคับให้คุณทำงานโดยข่มขู่ว่าจะทำอันตรายคุณหรือครอบครัวของคุณ

บังคับหรือกีดกันให้คุณเป็นโสเภณีหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ

ชี้ให้ คุณทำงานใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับทางเพศ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ยัดหนังสือเดินทาง สูติบัตร หรือบัตรประชาชนของคุณไป
เพื่อที่จะควบคุมคุณหรือควบคุมการเคลื่อนไหวของคุณ

หากมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ
นั่นอาจหมายถึงคุณตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม
คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป โปรดบอกให้เราทราบเพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้

ความปลอดภัยของคุณ ...

เราต้องการให้คุณปลอดภัย โปรดจำไว้ว่า ขณะนี้ คุณได้อยู่ห่างจากผู้ที่ทำร้ายคุณ
เราสามารถช่วยวางแผนเพื่อให้คุณอยู่อย่างปลอดภัย
เราอาจที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคุณได้
หากพวกเขาตกอยู่ในอันตรายจากอาชญากรเหล่านี้

เราสามารถช่วยคุณให้ได้รับ :

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
อาหารและที่พักฉุกเฉิน
บริการล่ามแปลภาษา
การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางกฎหมาย

หน่วยงานการตำรวจแห่งชาติทุกแห่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อและสามารถตอบสนองข้อสงสัยต่างๆ หากคุณคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานเพื่อการช่วยเหลือ

มีอยู่ในชุมชน และโครงการที่สามารถช่วยเหลือคุณได้
มีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการช่วยเหลือดังกล่าว
ที่อยู่ในเขตท้องที่ของคุณอยู่ที่ด้านหลังของเอกสารฉบับนี้

เราต้องการหยุดการกระทำของผู้ที่ทำร้ายคุณ...

เราจะพิจารณาว่า เราจะสามารถตั้งข้อกล่าวหาบุคคลที่ทำร้ายคุณได้หรือไม่
แต่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณ

เราต้องการพูดคุยและสอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ แต่ที่สำคัญก็คือ
คุณจะต้องบอกความเป็นจริงกับเรา หากคุณรู้สึกเกรงกลัวใครคนใดคนหนึ่ง
กรุณาบอกให้เราทราบ

เราจะพยายามให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยแก่คุณและครอบครัวของคุณ
นอกจากนี้

เราจะไม่เปิดเผยชื่อของคุณหรือรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณให้สาธารณชนได้
ทราบแต่อย่างใด

อาจจะมีบางคนบอกคุณว่า อย่าไว้วางใจตัวแทนของกองตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ จงอย่าไปเชื่อบุคคลดังกล่าว
เพราะบุคคลที่กล่าวเช่นนั้นนี้ ต้องการให้คุณเกรงกลัวผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้
มากที่สุด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเรา เพราะเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

อาจมีวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ในขณะที่เรากำลังสืบสวน
คดีของคุณ แม้ว่า คุณจะไม่มีความเอกสารการเข้าเมืองที่ถูกต้องก็ตาม
หากคุณตกเป็นเหยื่อการข่มขืน ฆาตกรรม ฆาตกรรมคนเข้าเมือง
อาจอนุญาตให้คุณพักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ คุณยังอาจได้ระบบใบอนุญาตให้ทำงานได้ด้วย

การอยู่ 'ในสหรัฐอเมริกาหรือการกลับบ้าน...

คุณอาจที่จะพำนักอยู่ 'ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ของคุณ
มีวิธีการหลายวิธีที่คุณสามารถอยู่ 'ในสหรัฐอเมริกาได้ เช่น:

- วีซ่า T เป็นโครงการสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการข่มขืนชายฉกรรจ์
- วีซ่า U เป็นโครงการสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งได้ระบบบาดเจ็บและกำลังให้ความร่วมมือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- วีซ่า S เป็นโครงการสำหรับบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือการสืบสวนอาชญากรรม การขอลี้ภัย เป็นโครงการสำหรับบุคคลที่ถูกรังแกในประเทศบ้านเกิดของตนเอง

นอกจากนี้ ยังอาจมีโครงการของกองตรวจคนเข้าเมืองที่เหมาะสมสำหรับคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพูดคุยกับทนายความของกองตรวจคนเข้าเมือง หรือองค์กรในชุมชนของคุณซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ แก่คุณได้ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ อาจช่วยหาทนายความให้คุณโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายแต่เพียงเล็กน้อย

หากคุณต้องการเดินทางกลับบ้านไปยังประเทศบ้านเกิดของคุณ โปรดพูดคุยกับเรา หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้น องค์กรในชุมชน หรือทนายความของคุณเอง

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ 1-888-428-7581 (ระบบเสียงและ TTY)

สิ่งที่คาดหวังในขณะนี้ ...

บางครั้งอาจต้องใช้เวลาประมาณ 1 หรือ 2 ปีก่อนที่จะปิดคดีได้
ในระหว่างช่วงเวลานี้
เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานตัวแทนของรัฐ
ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ทางด้านขวามือ

มีการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อการค้าขายมนุษย์และการกดขี่ด้านแรงงานของปี 2002

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ:

ตัวแทน FBI* INS** หรือ DSS*** เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ตกเป็นเหยื่อ :

ผู้ประสานงานด้านพยานบุคคลผู้ตกเป็นเหยื่อ จากสำนักงานอัยการของสหรัฐฯ :

โครงการชดเชยผู้ตกเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรมของรัฐ :

- *สำนักงานเพื่อการสอบสวนและสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
- **กองตรวจคนเข้าเมือง
- ***หน่วยรักษาความปลอดภัยทางการทูต

ถ้าคุณทราบว่ายังมีบุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันนี้
โปรดโทรศัพท์ติดต่อมายังหมายเลขโทรฯ ฟรี นี้ :
1-888-428-7581 (ระบบเสียงและ TTY)

สถานที่สำหรับติดต่อเพิ่มเติม:

กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา:

กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา:
